



ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: จันทร์ 8 เมษายน 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 22357

หน้า: 12(ล่างขวา)

Col.Inch: 32.46 Ad Value: 35,706

PRValue (x3): 107,118

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: มุมข้าราชการ: ข้อคิดวันข้าราชการ

มุม ข้าราชการ 'ธ.12'

ข้อคิดวันข้าราชการ

ที่จริงเรื่องนี้ต้องนำเสนอในช่วงใกล้กับวันที่ 1 เมษายน 2562 แต่มีเรื่องราวอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าคิวรอเป็นอันมาก

ถึงกระนั้นยังมีคุณค่าและความหมายในประเด็นที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2532 และผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ ประจำปี 2554-2555 แสดงปาฐกถาพิเศษให้กับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยการพัฒนารัฐวิชน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

มีบางบทบางตอนที่น่าสนใจสำหรับข้าราชการทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความคิดเห็นกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทุกท่าน ซึ่งนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณเช่นนี้ ขอทุกท่านจงได้มีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นดำรงรักษาเกียรติยศไว้เป็นความดีงามสืบต่อไปยังรุ่นลูกหลาน เป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวและตระกูลวงศ์

ม.ล.ปนัดดา ย้ำว่า ผู้เป็นข้าราชการ ต้องยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต กล่าวคือ ยึดหลักสุจริตธรรม โดยเฉพาะข้าราชการระดับผู้บริหาร ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ต้องเป็น

แบบอย่าง (Role Model) ในการสร้างความรักสมัครสมาน ยึดหลัก+ ธรรมาภิบาล และเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนสร้างความรู้-รัก-สามัคคี เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่วนผู้บริหารในแต่ละระดับ ต้องเป็นแบบอย่างในการทำงานด้วยความซื่อตรง

ในขณะที่ข้าราชการใหม่ ต้องเพียรพยายามเข้ารับการศึกษาอบรมให้หลักสูตรต่างๆ ตามโอกาสเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความคิด สร้างจินตนาการอันสร้างสรรค์ สามารถคิดนอกกรอบได้ แต่ไม่ใช่ชนิดสุดโต่งจนกลายเป็นขาดความมีระเบียบเรียบร้อยและแบบแผนอันควร พร้อมกับร่วมกันน้อมนำ “ศาสตร์พระราช” สู่อำนาจการปฏิบัติตนและการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดระบบเกียรติศักดิ์ (Code of Honour) ในแวดวงราชการอย่างเด่นชัด

เครื่องแบบข้าราชการ คือ สีกลั้ว เปรียบเป็น “สีของดิน สีของฝุ่น” ซึ่งมีนัยสำคัญว่าข้าราชการต้องติดดินเข้าถึงประชาชนได้ในบริบทต่างๆ ของผู้เป็นข้าราชการ เลอะเทอะเปรอะเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นได้ ข้าราชการไม่ถือเนื้อถือตัว แต่รู้จักการวางตัวที่เหมาะสม มีความเป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน และดำรงตนเป็นแบบอย่างแก่สังคม

ประการสำคัญ คือ ข้าราชการมีความหนักแน่น มุ่งมั่นประสานการทำงานระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษเพื่อให้เกิดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวนโยบายแห่งรัฐ มีการคานอำนาจอย่างเหมาะสมและไม่ตามใจ (spoil) ทางการเมืองชนิดเลยเถิดเข้าลักษณะอ้ายโน้นก็ทำได้ อ้ายนี้ก็ง่ายละก็กระทั่งสูญสิ้นศักดิ์ศรีในความเป็นข้าราชการที่ดีของประชาชน สิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้น

นี่คือความปรารถนาดีที่มีต่อข้าราชการทั้งหมดจากข้าราชการตัวอย่างในอดีตที่มีประวัติการรับราชการอันงดงาม.

“ธ.12”